

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 260/BC-HĐND

Đức Phổ, ngày 12 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO THẨM TRA

Kết quả công tác năm 2022, nhiệm vụ năm 2023
của Tòa án nhân dân thị xã trình HĐND thị xã tại kỳ họp thứ 9

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND thị xã về việc giao nhiệm vụ thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND thị xã tại kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022), Ban Pháp chế HĐND thị xã tiến hành thẩm tra Báo cáo số 64/BC-TA ngày 24/11/2022 của Tòa án nhân dân thị xã Đức Phổ về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, kết quả thẩm tra như sau:

1. Kết quả đạt được

Công tác giải quyết, xét xử các loại án của Tòa án nhân dân thị xã trong năm 2022 đạt nhiều kết quả tích cực, cơ bản hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tổng số các loại án thụ lý 712 vụ việc, đã giải quyết 600 vụ việc, đạt tỷ lệ 84,2%. Trong đó, thụ lý, giải quyết theo Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án 127 vụ việc, đã giải quyết 100%; thụ lý giải quyết theo thủ tục Tố tụng 585 vụ việc, đã giải quyết 473 vụ việc, đạt 80,8% (tăng 2,4% so với cùng kỳ).

Các loại án được thụ lý và giải quyết cơ bản đúng thời hạn luật định. Chất lượng xét xử các loại án được nâng cao, xét xử đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm. Thực hiện có hiệu quả việc giải quyết án thụ lý theo Luật Hòa giải tại Tòa án, qua đó đã hòa giải thành 106/127 vụ việc, đạt tỷ lệ 83,5%, góp phần giải quyết có hiệu quả các tranh chấp trong cộng đồng. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn được thực hiện nghiêm túc; việc xử lý, giải quyết đơn đúng trình tự, thủ tục theo luật định.

Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thị xã tổ chức 07 phiên tòa rút kinh nghiệm, tổ chức thành công các phiên tòa xét xử bằng hình thức trực tuyến kết hợp với lưu động.

Hoạt động tham gia xét xử của Đoàn Hội thẩm nhân dân ngày được nâng cao, góp phần trong việc xét xử được công bằng, dân chủ, khách quan. Trong năm, Đoàn Hội thẩm nhân dân đã tham gia xét xử cùng với Tòa án nhân dân thị xã 154 vụ án.

2. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua thẩm tra Ban Pháp chế nhận thấy còn một số tồn tại, hạn chế như:

Trong năm vẫn còn 02 vụ án (01 vụ án hình sự và 01 vụ án dân sự) bị cấp phúc thẩm hủy án do thu thập chứng cứ chưa đầy đủ.

Tỷ lệ giải quyết án dân sự đạt thấp (77,7%), số lượng án dân sự còn lại đang giải quyết nhiều (112 vụ, tăng 05 vụ so với cùng kỳ năm 2021).

Công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc thu thập, xác minh, bổ sung tài liệu chứng cứ liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thị xã vẫn gặp nhiều khó khăn.

3. Kiến nghị

Ban Pháp chế nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 như đã nêu trong báo cáo, đồng thời kiến nghị Tòa án nhân dân thị xã một số nội dung sau:

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án thụ lý. Khắc phục các sai sót, hạn chế trong công tác giải quyết án, hạn chế thấp nhất án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán và hội đồng xét xử.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết, xét xử, bảo đảm mọi hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án tuân thủ đúng quy định pháp luật. Xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án trọng điểm được dư luận quan tâm.

Thực hiện tốt công tác đối thoại, hòa giải tại tòa án trong giải quyết án dân sự; chú trọng nâng cao chất lượng các phiên tòa xét xử lưu động; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức các phiên tòa giả định nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Chủ động phối hợp thực hiện công tác thu thập chứng cứ, đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử án dân sự. Theo dõi, tham mưu cho Ban Thường vụ thị ủy chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vụ việc có tính chất phức tạp.

Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và hướng dẫn Đoàn hội thẩm nhân dân trong tham gia xét xử, nâng cao chất lượng hoạt động.

Trên đây là nội dung thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thị xã, kính báo cáo HĐND thị xã./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND thị xã;
- Ban Pháp chế HĐND thị xã;
- UBND thị xã;
- TAND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Lưu: VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**



Thị Trúc